

บรรณาธิการแถลง

สวัสดิ์ค๊ะท่านสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยและสมาชิกวารสารจิตวิทยาคลินิก เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับวารสารจิตวิทยาคลินิกปกใหม่ สีทองฟ้าใส หลายท่านอาจสงสัยในความหมายของสีฟ้าดังกล่าว กองบรรณาธิการจึงขอแบ่งปันความรู้สึกดังนี้ สีทองฟ้าที่สดใส หมายถึงความตั้งใจของทีมงานกองบรรณาธิการทุกคนในการดูแลคุณภาพบทความของวารสารฯ ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่วารสารวิชาการที่ดี ควรให้ความสำคัญ พวกเราอยากเห็นอนาคตที่สดใสและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพทางด้านวิชาการของนักจิตวิทยาคลินิก ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านจิตเวชและสุขภาพจิตของไทย ดังนั้นสีทองฟ้า จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์และสิ่งเตือนใจให้กองบรรณาธิการมุ่งมั่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

วารสารจิตวิทยาคลินิกฉบับนี้ มีความพิเศษตรงที่บทความวิจัยหรือนิพนธ์ต้นฉบับตลอดจนบทความฟื้นฟูวิชาการมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกทั้งหมด โดยเฉพาะการใช้แบบทดสอบด้านประสาทจิตวิทยา (neuropsychological tests) ในการประเมินผู้ป่วยจิตเวช ทั้งนี้บทความวิจัยถึง 2 เรื่องที่กล่าวถึงแบบทดสอบ Wisconsin Card Sorting Test (WCST) เรื่องหนึ่งเป็นการศึกษาคะแนนของแบบทดสอบในผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ อีกเรื่องเป็นการศึกษาในผู้ป่วยโรคจิตเภท (schizophrenia) นอกจากนี้ ยังมีบทความวิจัยที่นำเสนอผลการศึกษารูปแบบทดสอบ Bender Visual-Motor Gestalt Test, Second Edition (Bender Gestalt-II) ในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ (Learning Disability - LD) และบทความฟื้นฟูวิชาการที่ช่วยเสริมความรู้แก่ผู้อ่านเกี่ยวกับแบบทดสอบ Bender Gestalt-II บรรณาธิการขอแนะนำท่านผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับแบบทดสอบดังกล่าว อ่านบทความฟื้นฟูวิชาการก่อนแล้วจึงอ่านผลการวิจัยในเด็ก LD ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจกระบวนการรู้คิดและทักษะที่เกี่ยวข้อง สำหรับบทความวิจัยเรื่องสุดท้าย แม้จะเป็นการใช้แบบประเมินเชาวน์ปัญญา แต่แบบทดสอบหลักที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือแบบทดสอบ Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) ซึ่งจัดว่าเป็นแบบทดสอบด้านเชาวน์ปัญญาที่ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของชุดแบบทดสอบทางด้านประสาทจิตวิทยาบ่อยครั้ง (neuropsychological test battery) งานวิจัยนี้ใช้แบบทดสอบ WISC ประเมินระดับสติปัญญาของเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านเรียนและปัญหาพฤติกรรม จะเห็นได้ว่าบทความในวารสารฉบับนี้มีความน่าสนใจและมีเนื้อหาวิชาการในทิศทางเดียวกัน

สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักจิตวิทยาคลินิกไทย ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านจิตเวชและสุขภาพจิต จะได้รับประโยชน์และองค์ความรู้จากวารสารจิตวิทยาคลินิก และหากสมาชิกท่านใดต้องการพิจารณาการออกแบบโครงการวิจัย กองบรรณาธิการยินดีที่จะได้ช่วยเหลือท่านสมาชิก

สองโสม พึ่งพงศ์ และแสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์

บรรณาธิการ

วารสารจิตวิทยาคลินิกเป็นวารสารรายหกเดือนของสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก จิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต ประสาทจิตวิทยา นิตจิตวิทยา และศาสตร์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนรายงานการเคลื่อนไหวในการจิตวิทยาคลินิก

ข้อเขียนที่ปรากฏในวารสารนี้ ย่อมเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเรื่องนั้นโดยเฉพาะ มิใช่เป็นทัศนะของกองบรรณาธิการหรือบรรณาธิการเสมอไป และการโฆษณาสื่อทุกชิ้นในวารสารนี้ มิได้หมายถึงการรับรองคุณภาพหรือสถานภาพของผลิตภัณฑ์